

MALEE - อาการ ก้อาจจะบอกได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีสจิวหัว...

คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายกระมัง เพราะเชื่อว่า หลายๆ ท่าน คงจะพอทราบกันดีอยู่แล้ว ด้วยประสบการณ์ของการที่อยู่มาในตลาดหุ้นจนเข้าใจ หรือ อาจทราบจากมุมมองหรือการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ... ซึ่งเหนือเมฆเองก็ตาม แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจมากนัก ก็มีมุมมองเรื่องของการตลาดเหมือนกัน แต่ก็กล่าวไว้ใน LIVE ช่วงบ่ายวันวานไปแล้วนะครับ ลองๆ ตามดูย้อนหลังกันเอาอีกทีก็แล้วกันนะครับ... แต่ก็อาจจะกล่าวๆ ควบคู่กันไปกับสัญญาณทางเทคนิคด้วยนะ เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่า อาการแบบนี้ ตลาดก็ควรจะปรับจจัยทางการเมือง ให้ชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่ง... โดยมีการขึ้นมารอแถวๆ แนวต้านสำคัญ ที่พร้อมจะกระโดดข้ามได้เสมอ... แต่ปัญหาก็อาจจะอยู่ที่ อีกตั้งหลายวันนะที่จะชัดเจนในเรื่องของการเมือง แล้วตลาดจะแกว่งๆ แหวๆ แนวต้านสำคัญ คือที่ 1520+/- ไปนานแค่ไหนแล้วระหว่างที่รอปัจจัยการเมืองนั้น การอ่อนตัว จะมีมากน้อยแค่ไหน... โจจจริงแล้ว หรือ สิ่งที่จะควรจะเป็นนั้นถ้าจะแกว่งๆ รอ ก็ควรจะแกว่งออกข้าง ในกรอบ 1500-1520 ไปซักระยะ จนกว่าจะถึงวันที่สำคัญ...แต่ถ้าจะคาดหวังในทางดีไว้ก่อน ซึ่งตลาดก็คาดหวังว่าจะเป็นไปได้ อาการของตลาด ก็ไม่ควรจะแกว่งๆ ออกข้างนานเกินไป ทางที่ดี ควรขึ้นผ่าน 1520 ให้เร็วๆ แล้วไปทดสอบแนวต้านสำคัญของการยืนยันแนวโน้มขาลงว่าจะจบขาลงจริง ๆ จังๆ เมื่อไหร่... เอาเป็นว่า บางครั้ง อาการของตลาด จะบอกได้ว่า นักลงทุนโดยรวมคิดอะไรอยู่ แต่ถ้าอะไรยังไม่ออกมาชัดเจน แล้วตลาดย่อๆ ต่ำมากเกินไป อาการนั้น ก็พอจะรู้อยู่ๆ ได้อยู่นะ

ดูตามเกม...

แบบนี้ ก็เป็นอีกอาการหนึ่งเหมือนกันนะ ที่อาจจะบอกได้ว่า ยังไม่พอสักหรือ แคลลงกำลังแรงขาย เพราะกดลงมาแล้ว ยังมีแรงซื้อสวนกลับเสียมากกว่า หรือ แรงขาย มีไม่มากนัก

แนวรับ : ... 8.10-8.00 แค่อ่าต่ำกว่า 7.60 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... 8.90-8.95 และมีลุ้นทำ New High ได้อยู่

Price Chart...(MALEE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MALEE... คำว่าลูน New High ได้อยู่ นั่นแปลว่า มีโอกาสถึงระดับ 9.00 หรือ ไปได้ไกลกว่านั้นแบบมากๆ ก็เป็นไปได้ เพราะด้วยรูปแบบของ กลุ่ม MA ที่ยังไม่เสียภาพของการเป็น ภาวะกระทิง การขึ้นไกลๆ จึงยังคาดหวังได้นั่นเอง... และด้วยสัญญาณดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้า ที่จะมีการกดราคาลงต่ำๆ ด้วยแล้วการลงต่ำนั้น ปริมาณของ Volume ยังไม่ออกมา และเริ่มมีแรงซื้อกลับ ชัยบราคาขึ้นมาได้อีกครั้งนั้น อาจแปลได้ว่า อาการนี้ เหมือนมีการกดมาเก็บ หรือ จะมองว่า พยายามขายแล้ว แต่แรงขายไม่ม้ออกมาให้เห็น นั่นแปลว่า หุ่นตัวนี้ อาจจะม้ออะไรดี ๆ ซ่อนอยู่ ถ้าขายทิ้งเดี๋ยวจะไม่ได้ของคืน... หรือ คนมีของ ไม่หลงกล นั่นเอง